



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผศก.รร.ขส.ทบ. (โทร.๘๖๒๐๕)

ที่ กท ๐๔๔๔.๑๓/ วันที่ พ.ค.๕๙

เรื่อง ขอส่งองค์ความรู้ของ ผศก.รร.ขส.ทบ.

เรียน หน.สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย องค์ความรู้ของ ผศก.รร.ขส.ทบ. จำนวน ๑ ชุด

ผศก.รร.ขส.ทบ. ขอส่งองค์ความรู้ของแผนก ประจำปี ๒๕๕๙ ให้ไว้กับสำนักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาดำเนินการต่อไป

พ.ท.หญิง

(พงษ์จันทร์ แม่นปิ่น)

หน.ผศก.รร.ขส.ทบ.

องค์ความรู้ ผศก.รร.ขส.ขส.ทบ.

การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำผ่านกรมบัญชีกลาง

ขั้นตอนการทำงาน	เทคนิคในการทำงาน	ปัญหาข้อขัดข้อง	แนวทางการแก้ปัญหา
<p>๑. ใช้อุปกรณ์ Token key กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าสู่ระบบการทำงาน</p> <p>๒. ทำงานผ่านระบบของกรมบัญชีกลาง โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.cgd.co.th</p> <p>๓. ใส่รหัสป้องกันอุปกรณ์ (password) ๒ ชั้น</p> <p>๓.๑ ใส่ password ของ Token key ซึ่งได้รับโดยตรงจากกรมบัญชีกลาง (แก้ไขไม่ได้)</p> <p>๓.๒ ใส่ password ของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อุปกรณ์ (สามารถแก้ไขได้)</p> <p>๔. เลือกหัวข้อในการทำงาน</p> <p>๕. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คีย์ลงไปในระบบ จากนั้นให้ทำการบันทึกข้อมูล</p>	<p>๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา</p> <p>๒. บันทึกหน้าเว็บไซต์ของระบบจ่ายตรงเงินเดือนจากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อถ่ายทอดการเข้าใช้งานในครั้งต่อไป</p> <p>๓. ทำงานผ่าน Web browser ของ IE (Internet Explorer) เท่านั้น ไม่สามารถใช้ Web browser อื่นได้</p> <p>๔. ปรับตั้งค่า Web browser ตามที่ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลางกำหนดไว้ (สามารถ download ได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง)</p>	<p>๑. ระบบปฏิบัติการภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความแตกต่างกัน (เช่น windows XP, windows 7 หรือ window 8) ทำให้การปรับตั้งค่า web browser (IE) สำหรับรองรับการทำงานผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลางมีความแตกต่างกันด้วย</p> <p>๒. กรณีอุปกรณ์ Token key สูญหาย, ชำรุด หรือใส่รหัสอุปกรณ์ผิดเกินกว่าจำนวนครั้งที่ระบบกำหนดไว้ จะทำให้ไม่สามารถเข้าไปทำงานผ่านระบบได้</p> <p>๓. คำสั่งบรรจุโยกย้าย, เลื่อนขั้นเงินเดือน, แก้ไขรายการเงินเดือนเงินเพิ่มต่างๆ ที่ออกมาผิดไม่ตรงกับความเป็นจริง</p>	<p>๑. ศึกษาคู่มือการกำหนดค่า IE จากเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง</p> <p>๒. กรณีอุปกรณ์ Token key สูญหาย ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งความแล้วทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางพร้อมแนบใบแจ้งความฉบับจริง, กรณีชำรุดไม่ต้องแจ้งความ ให้หน่วยทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางเพื่อขออุปกรณ์ตัวใหม่พร้อมกับการเรื่องขอส่งคืนอุปกรณ์ที่ชำรุด, กรณีถูกล็อคเนื่องจากใส่รหัสผิดเกินจำนวนครั้งที่กำหนด ให้ดำเนินการตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๘๑ ลง ๒๑ พ.ย.๕๐ พร้อมส่งแบบฟอร์มแก้ปลดล็อคและแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิใช้อุปกรณ์ Token key ไปด้วย</p>

ขั้นตอนการทำงาน	เทคนิคในการทำงาน	ปัญหาข้อขัดข้อง	แนวทางการแก้ปัญหา
	<p>๕. ทำงานตามห้วงเวลาที่ กง.ทบ. กำหนด เนื่องจากอุปกรณ์ Token key ของเจ้าหน้าที่กำลังพล และเจ้าหน้าที่การเงินมีการกำหนดห้วงเวลาในการทำงานไว้แตกต่างกัน</p> <p>๖. การเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือทำตกเบิกเงินเดือนเงินเพิ่มของกำลังพลในหน่วยให้ทำได้เมื่อมีหนังสือ หรือ คำสั่งรองรับแล้วเท่านั้น</p>	<p>๔. รับโอนหรือแก้ไขรายการกำลังพลไม่ได้</p>	<p>๓. กรณีคำสั่งบรรจุโยกย้ายผิดให้ทำหนังสือขอแก้ไขคำสั่งให้ถูกต้องก่อนจึงสามารถรับโอนหรือโอนผ่านทางระบบได้, ส่วนกรณีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน รายการแก้ไขเงินเดือนเงินเพิ่มของกำลังพลผิด ให้ใช้อัตราตามคำสั่งที่ออกมาก่อนได้จากนั้นให้ทำหนังสือขอแก้ไขคำสั่งเพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้องใหม่ได้ (ตกเบิกได้)</p> <p>๔. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำสั่งโดยประสานกันระหว่างหน่วยสังกัดเดิม และสังกัดใหม่ของกำลังพลคนนั้นโดยการลงคำสั่ง, วันที่ลงคำสั่ง และวันมีผลบังคับใช้ต้องตรงกัน หากโอนหรือรับโอนไม่ได้ให้ติดต่อกรมบัญชีกลาง</p>

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.หญิง

(พงษ์จันทร์ แม่นปิ่น)

หน.ผชก.รร.ชส.ชส.ทบ.

พ.ค.๕๙